

### Q01 :

#### GIO Trinity รับประทานช่วงเวลาไหนดีที่สุด ?

คงต้องทำความเข้าใจก่อนว่า GIO Trinity เป็นอาหารเสริม มิใช่ยา ดังนั้นจึงสามารถรับประทาน ได้ทุกวัน ทุกเวลาซึ่งการรับประทานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะให้ประสิทธิภาพในการ Anti-Aging ที่ให้ผลที่ดีที่สุด ซึ่งหลายท่านก็มักจะรับประทานในช่วงเช้า เพราะถือว่าเราได้ให้อาหารที่ดีที่สุดแก่ร่างกาย ทันทีที่ตื่นขึ้นมา หรือจะทานเวลาอื่นที่สะดวกก็ยังคงได้ค่ะ

### Q03 :

#### ถ้ารับประทานมากกว่า 1 ซอง ต่อวัน จะเป็นอะไรไหม ?

สามารถรับประทานได้มากกว่า 1 ซอง ต่อวันค่ะ เพราะยังทำให้ร่างกายได้รับอาหารที่มีประโยชน์ได้มากขึ้น จึงช่วยในการเสริมสร้าง ซ่อมแซม กำเนิด CELL ใหม่ ให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างรวดเร็วขึ้น และข้อดีของการทาน GIO Trinity อีกอย่างคือไม่ต้องกังวลกับปริมาณที่มากเกินไป เพราะเมื่อร่างกายได้ใช้ประโยชน์จาก PLACENTA (รก) ที่เป็นส่วนประกอบหลักแล้ว จะสามารถขับออกได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตกค้าง เพราะ PLACENTA (รก) ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องของคุณสมบัติ และความปลอดภัย ซึ่งดีกว่าการรับประทานวิตามินทั่วไปที่ต้องระวังมิให้ทานมากเกินไปจนเกินขีดจำกัด มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดโทษมากกว่า คุณประโยชน์ เช่นการรับประทานวิตามิน A มากเกินไป จะทำให้ผิวหนังเห่อ ปวดศีรษะ หรือผมร่วงได้

### Q02 :

#### ส่วนประกอบที่สำคัญของ GIO Trinity ?

GIO Trinity มีส่วนประกอบหลักคือ PLACENTA (รก) ซึ่งเป็นคลังอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดของร่างกายและผิว เพราะใน PLACENTA มี GROWTH FACTOR และวิตามินต่าง ๆ ที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วน ดังนั้นการรับประทาน GIO Trinity จะช่วยในการเสริมสร้าง ซ่อมแซม กำเนิด CELL ใหม่ให้สมบูรณ์แข็งแรง CELL ที่เป็นอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึง CELL ผิวด้วย

### Q04 :

#### ใช้เวลานานแค่ไหนจึงเห็นผล

ระยะเวลาการเห็นผลของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน เพราะร่างกายของแต่ละคนมีความเสื่อมถอยของเซลล์อวัยวะแตกต่างกัน สังเกตดูได้เลยว่าผู้ที่ดูแลตัวเองดี มีสุขภาพค่อนข้างแข็งแรง เมื่อได้รับประทาน GIO Trinity จะมีความรู้สึกสดชื่นขึ้น ผิวพรรณสดใสขึ้น และช่วยให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้น ซึ่งจะเห็นผลได้ดีในระยะยาว สำหรับผู้ที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง หรือมีโรคประจำตัว เมื่อได้ทาน GIO Trinity ควบคู่กับยาที่รับประทานเป็นประจำ จะเห็นผลค่อนข้างเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการของโรคที่เคยมีจะน้อยลงเรื่อย ๆ ทั้งยังมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ผิวพรรณสดใส เปล่งปลั่งขึ้น ที่สำคัญผู้ที่รับประทานเป็นประจำ ทำให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายต้องทำงานหนักจากยาที่ทาน ดังนั้นส่วนประกอบของ PLACENTA (รก) ใน GIO Trinity จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้อวัยวะนั้น ๆ ให้ทำงานอย่างปกติดังเดิม